

**NỘI DUNG TRẢ LỜI CÂU HỎI CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2022 – 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã quan tâm và đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua.

Tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (“Công ty”) niên độ tài chính (“NĐTC”) 2022 – 2023 ngày 10/03/2021 diễn ra tại Hội trường Thống Nhất – Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Đoàn Chủ tọa đã nhận được những câu hỏi của Quý cổ đông liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các chiến lược, định hướng phát triển trong thời gian sắp tới. Do thời gian có hạn, Đoàn Chủ tọa chỉ trả lời được một số câu hỏi tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ thống nhất các câu hỏi còn lại sẽ được trả lời bằng văn bản và đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo Quy tắc điều hành ĐHĐCĐ thường niên đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty trân trọng trả lời các câu hỏi của Quý cổ đông như sau:

CÂU HỎI SỐ 1:

I. Cổ đông đặt câu hỏi:

Stt	Tên cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông	Mã cổ đông
1.	QUÁCH TƯỜNG NAM	HSG - 7192

II. Nội dung câu hỏi:

Kính nhờ Ban Điều hành cho đánh giá chung về ngành thép trong năm 2023? Liệu những kết quả xấu nhất đã đi qua chưa? Năm 2023, kết quả kinh doanh của Tập đoàn đã quay lại bình thường chưa?

III. Nội dung trả lời:

- Ngành thép năm 2023 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong nửa đầu năm do vẫn chịu ảnh hưởng của các biến động địa chính trị, chính



sách tiền tệ thắt chặt, suy giảm nhu cầu tiêu thụ, đứt gãy chuỗi cung ứng... Tuy nhiên, việc Chính phủ chủ trương đẩy mạnh đầu tư công cũng như các thị trường quan trọng dần mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19 sẽ góp phần thúc đẩy sự phục hồi của ngành thép trong năm 2023.

- Thời điểm khó khăn nhất của ngành thép được Công ty đánh giá đã qua đi dựa trên các chuyển biến chung về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong thời gian qua.
- Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023 sẽ có sự phục hồi dựa trên các chuyển biến về kinh tế - xã hội và sự điều chỉnh kịp thời của Công ty đối với các chính sách, chiến lược kinh doanh – sản xuất để phù hợp với sự vận động của thị trường.

CÂU HỎI SỐ 2:

I. Cổ đông đặt câu hỏi:

Stt	Tên cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông	Mã cổ đông
1.	Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Cathay	HSG - 69402

II. Nội dung câu hỏi:

Tầm nhìn đến năm 2025, Hoa Sen Home dự tính có bao nhiêu cửa hàng tính theo từng loại cửa hàng nhỏ, trung bình, lớn?

III. Nội dung trả lời:

- Dự kiến đến năm 2025, Hoa Sen Home sẽ có khoảng 200 cửa hàng trên toàn quốc.
- Tùy thuộc vào diễn biến của tình hình thị trường, kinh tế thế giới tại từng thời điểm mà Công ty sẽ cân nhắc mở số lượng cửa hàng với quy mô phù hợp để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Trên đây là nội dung trả lời các câu hỏi tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2022 – 2023. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng kính chuyển đến Quý cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ PHƯỚC VŨ